

Đã có một số không chịu nổi gian khổ và áp lực mà đã tự nguyện trở về Việt Nam

Từ 2005, sau mười sáu năm dài vất vả trông mong, cuối cùng gần hai nghìn thuyền nhân từ Việt Nam đến Philippines khi thập niên 90s đã rời bỏ kể từ đó mười sáu năm mà có lúc suýt bị công an bách hại hàng, lên xuống tại Manila đi đến nhà chờ theo chương trình nhân đạo của Hoa Kỳ, Anh, Australia, Canada, Na Uy.



Thuyền nhân trong những giây phút đầu tiên đến đảo. Source UNHCR

Kết quả can thiệp của LS Trình Hội

Đã có một số không chịu nổi gian khổ và áp lực mà đã tự nguyện trở về Việt Nam, nhưng vẫn có nhiều người kiên trì bám trụ sống lây lất ở Philippines để hy vọng được đi đến một quốc gia khác.

Giới công đầu trong việc vận động cho thuyền nhân Việt đi tìm một cuộc sống mới ngoài Philippines là một người trẻ xuất thân từ ngành Luật ở Australia, Trình Hội.

Sau năm năm đến các vùng đất mới, cuộc sống của họ thay đổi ra sao?

Cuộc Đòi Đòi Của Thủy nhân Nhân Việt Kết Lũ 16 Năm ở Philippines

Tác Giả: Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 4 Năm 2011 12:11

Ông Tính, hiện ở nhà cũ tại Vancouver, Canada, vượt biển đến Philippines năm 1992, tìm kiếm thặng gian sau khi các trại tỵ nạn cho thủy nhân Việt đóng cửa vĩnh viễn. Cùng vợ con tìm vào Palawan và ở lại đây đến 1998, sau đó cả nhà dắt díu nhau lên Manila:

Tôi đi ra ngoài buôn bán làm ăn, mất số người đi khắp các đảo Philippines. Đến năm 2005, Trại Hài giúp đỡ cho mất số người đi Mũi thì trong đó có ba đứa con của tôi được đi qua Mũi, còn riêng hai vợ chồng tôi với mất số người khác, khoảng chừng ba trăm người, còn kẹt lại Philippines và tìm kiếm chỗ ở.



Người con thuyền mong manh tìm kiếm. Source UNHCR

Chúng tôi là được Trại Hài xin chính phủ Canada cho ở nhà cũ. Tháng Ba năm 2008 chúng tôi dắt chân tại Vancouver, được thầy Thích Nguyên Thọ chùa Hoa Nghiêm và mất số anh chị em ở đây báo tin. Ở chùa mất thặng gian sau đó ra ngoài mất số nhà và hai vợ chồng kiếm việc làm. Cho đến bây giờ cuộc sống của chúng tôi tìm kiếm đến nhà, chúng tôi đi làm suốt đó cho tại đây.

Canada

Như vậy trên ba trăm trong số hơn một nghìn sáu trăm người kẹt lại Philippines đã đến Canada như là ông Tính kể lại:

Trong số đó có những người đem vợ con người Phi đi theo nữa. Riêng vợ Vancouver thì khoảng hai chục người. Trẻ mới thôi già cũng qua đây không làm việc được, số đó khoảng 20%, còn lại những người khác mới nhàn nhàn có công ăn việc làm. Qua bên này rồi nếu chưa khó làm ăn thì mình có thể thôi.

Đầu tiên đã vào quốc tịch Canada chưa, ông Tín trả lời:
Tôi nộp đơn cách đây một tháng, hy vọng cuối năm nay chúng tôi sẽ được vô.

Cũng từ Canada những là Ottawa, chủ Phát, đi cùng đứa con lai sang Phi năm 1992, đến Canada ngày 28 tháng 10 2008:

Cuộc sống cũng bình thường, có việc làm thể thao. Bắt đầu khi qua em cũng được đi học, sau đó làm nghiệp vụ việc làm, làm quản lý hãng, sau đó làm quản lý tòa nhà ở Saudi Arabia. Bây giờ vợ và học xong khóa esthetician (thẩm mỹ). Qua đây gần ba năm thì thể thao những gia đình đều qua trải qua đều qua sau đều có công ăn việc làm bình thường, đi sang thể thao bên Phi rất nhiều. Những gia đình có vợ Phi cũng Phi thì cũng có việc làm bình thường, coi như hài lòng với cuộc sống. Lúc nào họ cũng nói họ biết đến thể thao Canada này đã cứu mạng họ.
Ngày 28 thì đây, tròn ba năm được Canada những cho bình thường, chủ Phát sẽ nộp đơn xin thị vào quốc tịch.

Tác Giả: Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 4 Năm 2011 12:11



[REDACTED]

Tác Giả: Thanh Trúc, phóng viên đài RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 4 Năm 2011 12:11

